



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาริต

ที่ ๕๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ มีการนิเทศ ติดตามงาน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๑) แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายปวิช	เรืองวรชกุล	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
นางสาวพนิดา	ยอดรัก	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวจันทรา	ตระกูลเศรษฐศิริ	หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวปรารณา	รุ่งเรือง	รองหัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวสุมินญา	นอลา	กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวศิริลักษณ์	ธรรมจิต	กรรมการ
------------------	---------	---------

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางสาวเยาวรัตน์า	พรรษา	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ	โสภิตดิตรกุล	กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ	ทิมัจฉา	กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ	เบอร์ดี	กรรมการ
นางสาวทันทยา	ใจนันทา	กรรมการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ
นางสาวพิกุลทา	หงส์ทอง	กรรมการ
นางสาวอนิชา	โปชีว	กรรมการ
นายเจ๊ะกามา	สีอนิ	กรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต. หลุยธมสวรรณ	สีทอง	กรรมการ
นางสาวโสภิตา	ไชยวรรณ	กรรมการ
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	กรรมการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอนุสรรา	สุขสุคนธ์	กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ
นายอดิวิรรตน์	พันธุวงศ์	กรรมการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ
นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเขาวรัตน์	พรรษา	กรรมการ
นางสาวศศิธร	เมืองมูล	กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย	กรรมการ
นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิชิตดา	ปราโมทย์	กรรมการ
นางสาวอนิชา	โปชีว	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินต์จุฑา	เกษร	กรรมการ
นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์	กรรมการ
นายสรารุช	รัตนนท์	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ
นายชฤต	สุรทร	กรรมการ
นางสาวจิตรลดา	อินทรชุนทศ	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุธิดา	ด้านซ้าย	กรรมการ
นางสาวสุธิดา	ศรีข้างนอก	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปฏิภาณ	ไตรภพศรี	กรรมการ
-----------	----------	---------

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยวรรณ	พิมพ์ฉา	กรรมการ
นางสาวณัฐชยา	ทองแดง	กรรมการ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล	ชุกะวิโรจน์	กรรมการ
นางสาวอริสา	แซมซิ่น	กรรมการ

งานแนะแนว

นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ
นางอาภาภรณ์	อริวัน	กรรมการ

งานห้องสมุด

นางสาวอัยนา	สระแก้ว	กรรมการ
-------------	---------	---------

หน้าที่ ๑. ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดทำสารสนเทศ

๒. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน

๓. จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากหน่วยงานในโรงเรียนให้ครอบคลุมภาระงานต่างๆในโรงเรียน

๕. รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศของกลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ

๖. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. รายงานข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลและให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป

๘. ประเมินผล ระบบสารสนเทศและการดำเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนา

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต